

นโยบายการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ บริษัท มิตซูย สุมิตโม อินซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

บริษัท มิตซูย สุมิตโม อินซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย (“บริษัท”) ให้มีความสำคัญและตระหนักถึงความประสงค์ของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“นโยบายคุกกี้”) จัดทำเพื่อแสดงถึงแนวทางการเก็บรวบรวม และ/หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท (“ผู้ให้บริการ”)

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจจะใช้ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม การสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านวันและเวลาในการเข้าใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหายและ/หรือการทราบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

- “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ในขณะที่ผู้ให้บริการกำลังเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
- บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ให้บริการที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้ “คุกกี้” (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ขอใช้บริการ โดย “คุกกี้” นั้น จะได้รับการกำหนดโดยบริษัทและจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท อนึ่ง หากผู้ให้บริการเข้าใช้งานระบบของบริษัทโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจึงควรศึกษานโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และ/หรือ นำไปใช้

- โปรดทราบว่า การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั้นมีความเสี่ยงในความปลอดภัย ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นจากการเข้ารหัสอีเมล/เว็บเมลนั้นๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกกำหนด



MSIG

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch (Co. Reg. No. 0100547000285)
175 Sathorn City Tower, 14th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel +66 (0) 2679 6165, Fax +66 (0) 2679 6209 – 14
www.ms-ins.co.th

เส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการทำงานของเว็บไซต์/เว็บ/อินเทอร์เน็ท บริษัทไม่สามารถและไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทใช้อินเทอร์เน็ทในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลา
- บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมได้รับความคุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง และกำจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปฏิเสธคุกกี้ (Cookies)

- ท่านสามารถปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ (Cookies) ได้โดยการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ (Cookies) อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท